



# HƯƠNG TỎI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

Để thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, động viên tinh thần thân nhân các liệt sĩ, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã khởi công xây dựng và tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, Phú Châu đã tiễn đưa hơn 1.200 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ và trên 200 người đi thanh niên xung phong, dần công hòa tuyến. Kết thúc chiến tranh, xã có 210 liệt sĩ, 77 thương binh, 52 bệnh binh, hơn 80 người hưởng chế độ chất độc hóa học, 21 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam

anh hùng... Nguyễn vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Châu từ lâu là mong muốn xây dựng nhà bia tưởng niệm đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là điểm nhấn, là địa chỉ để cho các thế hệ con em Phú Châu dù đi đâu, làm gì vẫn hướng về quê hương và thực hiện tốt đạo lý "Đến ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn". Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì thế, ngay sau khi Đảng bộ xã ban hành nghị quyết xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, xã đã tổ chức họp toàn thể quần dân chính đảng để triển khai nghị quyết, lấy ý kiến nhân dân và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng để xây dựng nhà bia.

Giữa tháng 11/2016, công trình được khởi công xây dựng, gồm 3 tầng mái, mặt sàn bê tông nổi trên mặt nước, cấu tạo 3 nhịp, có sân tập kết và cổng vào khu dài liệt sĩ, dự toán tổng

kinh phí 3 tỷ đồng, thời gian thi công 270 ngày. Đến nay, nhà bia đã được hoàn thiện, uy nghi, trang nghiêm và đẹp hơn cả bản thiết kế ban đầu. Đây là nhờ có sự đồng thuận, nhất tâm công đức của toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã, của ông chủ thầu xây dựng Nguyễn Văn Nông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Phú - một cựu chiến binh và là người con của Phú Châu. Không chỉ bỏ thầu giá thấp, ông Nông còn tự khắc phục khó khăn trong suốt quá trình xây dựng nhà bia trên nền ao, nhất là làm phần móng, huy động tới đa máy móc, thợ tay nghề cao để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Để nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ của công trình, ông Nông đã tự bỏ tiền của mình để bù cho số tiền tăng lên so với dự toán khi thay lớp bê tông lót dăm, mua gạch men cao cấp thay gạch nung đỏ với giá cao



Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Châu.

gấp đôi lát dưới nền và ốp xung quanh khu dài liệt sĩ. Ông Nông còn công tiến 1 bia Tổ quốc ghi công, 2 bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ bằng đá nguyên khối, trị giá 120 triệu đồng. Ông Nông cho biết: Những gì mình cố gắng làm và nhất tâm công đức chỉ vì muốn góp một chút công sức nhỏ bé để đồng đội mình có nơi thờ tự chung khang trang, uy nghi.

Phú Châu vốn là đơn vị thực hiện tốt phong trào "Đến ơn đáp nghĩa", vì thế, khi phát động công đức xây dựng nhà bia, nhân dân tích cực hưởng ứng bằng cả tinh thần và vật chất. Ngoài số tiền nhất tâm công đức 1,3 tỷ đồng xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, nhân dân trong xã còn ủng hộ bằng nhiều việc làm ý nghĩa như 15 hộ của xóm 9 đã tự tháo dỡ công trình quanh bờ ao, có công trình hàng trăm triệu đồng để trả lại mặt bằng, tạo cảnh quan thoáng, đẹp quanh nhà

biã; hộ thuê ao nuôi cá tự giác bơm cạn nước trong ao tạo thuận lợi cho đơn vị thi công; bà con tự nguyện tham gia hàng chục ngày công san lấp đất trước cửa nhà bia làm bồn hoa; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cho chị em trồng cây, trồng hoa hai bên nhà bia. Ông Phạm Xuân Quế, thôn Phạm đưa cây của gia đình ra trồng trong khuôn viên nhà bia và đảm nhận luôn việc chăm sóc cây hàng ngày. Nhiều cụ cao tuổi còn sáng tác thơ ca, bài hát để cổ vũ, khích lệ phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" của xã. Đặc biệt, có cụ già yếu, neo đơn, khó khăn cũng đến xin được công đức; nhiều người là thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ cũng công đức với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên. Những người con làm ăn xa quê đã ủng hộ về dâng công đức. Ông Trần Văn Ngón, Giám đốc Công ty Xây dựng Phong Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh và

người thân trong gia đình không chỉ công đức với số tiền trên 120 triệu đồng mà còn đứng lên vận động người Phú Châu sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh công đức xây dựng nhà bia hàng trăm triệu đồng. Ông Ngón chia sẻ: Mẹ tôi trước khi qua đời còn dặn dò con cháu phải trích một phần tiền người ta đến phúng viếng bà, gửi về công đức thêm để xã xây dựng nhà bia tưởng niệm. Tôi đã làm theo lời dặn của bà vì muốn góp phần xây dựng ý nghĩa ghi công ơn những người đã không tiếc máu xương ngã xuống để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay.

Dự kiến ngày 23/7 UBND xã Phú Châu sẽ tiến hành các nghi lễ khánh thành đưa vào hoạt động nhà bia tưởng niệm liệt sĩ để dịp 27/7 thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong xã đến thăm tưởng niệm người đã khuất.

TRUNG NGHĨA

### Ông Bùi Đức Vịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Châu



Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, thời gian tới, Đảng ủy xã Phú Châu sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; duy trì hiệu quả 4 cánh đồng lớn sản xuất 3 vụ và xây dựng cánh đồng 4 vụ ở thôn Cốc. Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; giữ gìn, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, hộ nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết liệt chống thất lạm chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ trong sạch, vững mạnh.

### Anh Phạm Văn Danh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Châu



Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, của đoàn cấp trên, phát động các phong trào thi đua "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đóng hành vi thanh niên lập thân, lập nghiệp"... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Đến nay, toàn xã có 9 đoàn viên là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, thủ nhập hàng năm từ 30 - 100 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đoàn Thanh niên xã cũng phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Hai chi đoàn của 2 trường tiểu học và THCS nhận đỡ đầu học sinh nghèo, tặng quà các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp năm học mới, ngày lễ, tết, giúp các em vượt khó đến trường. Nhân các ngày lễ, tết, Đoàn phối hợp với các ban, ngành tổ chức tặng quà động viên mẹ Việt Nam anh hùng, người có gia đình có công, cựu thanh niên xung phong...; tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện và tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên tổ chức.

### Ông Vũ Đức Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH May Đông Thọ



Công ty TNHH May Đông Thọ có 4 chi nhánh, trụ sở chính đặt tại xã Phú Châu. Tại xã Phú Châu, Công ty đi vào hoạt động từ đầu năm 2016, hiện đang gấp rút hoàn thiện và đưa vào hoạt động thêm 1 nhà xưởng rộng 8.000m<sup>2</sup> để tạo việc làm cho 600 lao động địa phương, nâng tổng số lao động tại nhà máy ở Phú Châu

lên trên 1.200 người. Mức lương của công nhân hiện nay là 4,2 - 11 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của Công ty 6 tháng đầu năm đạt 43 tỷ đồng, phần đầu hết năm 2017 đạt 90 tỷ đồng. Không chỉ tập trung mở rộng sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, hàng năm Công ty còn tích cực tham gia phong trào "Đến ơn đáp nghĩa"; đóng góp xây dựng các loại quỹ do xã phát động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già có neo đơn... Công ty cũng công đức 10 triệu đồng xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã.

### Ông Nguyễn Xuân Tình, thôn Cốc, xã Phú Châu



Hai vợ chồng tôi là cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, sức khỏe yếu, già cả nên gia cảnh khó khăn. Ba gian nhà xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi bão gió phải san nhà khác trú nhờ. Năm 2016, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, nhất là Công ty Than Đông Bắc hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới rộng 100m<sup>2</sup> khang trang. Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã đã đến giúp gia đình phá dỡ nhà cũ, đổ móng ngôi nhà mới. Ngày khánh thành nhà mới, Công ty Than Đông Bắc còn tặng gia đình tôi tivi và một số vật dụng sinh hoạt gia đình; các ban, ngành, đoàn thể cũng tặng quà cho gia đình. Ở trong ngôi nhà mới được xây dựng từ tấm lòng của nhiều người, vợ chồng tôi rất phần khởi, yên tâm, cảm ơn Công ty Than Đông Bắc và cán bộ, nhân dân xã Phú Châu đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ.

TRUNG HIẾU



Trao quà cho người khuyết tật xã Phú Châu.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với những đóng góp to lớn về sức người, sức của, Phú Châu (Đông Hưng) đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Mười năm sau ngày đất nước thống nhất, Phú Châu bắt tay thực hiện công cuộc đổi mới, xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung sản xuất nông nghiệp, coi nông nghiệp là một trận hàng đầu. Đến nay, nông nghiệp vẫn được coi là thế mạnh, là lĩnh vực ưu tiên phát triển của Phú Châu. Ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi nâng suất lúa gần như đã kịch trần, diện tích sản xuất nông nghiệp có chiều hướng thu hẹp, để tăng năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, Phú Châu đã mạnh dạn quy vùng, xây dựng 4 cánh đồng lớn với diện tích 80ha (chiếm 28,5% tổng diện tích gieo cấy của xã), chuyên canh 2 vụ lúa chất lượng cao, một vụ màu và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên 140ha (chiếm gần 50% tổng diện tích gieo cấy) đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm với nhiều cây trồng có năng suất, giá trị cao như khoai tây, dưa hấu, dưa chuột, rau màu các loại. Xã cũng sớm đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng với hơn 40 máy làm đất, máy gặt và máy cấy mạ khay, chuẩn hóa hệ thống kênh mương bảo

## PHÚ CHÂU Trên đường đổi mới



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Đông Thọ.



Làm giàu từ mô hình VAC.

dâm tưới, tiêu phục vụ sản xuất; tích cực áp dụng kỹ thuật gieo cấy tiên tiến vào đồng ruộng như gieo sạ, cấy mạ khay, hàng rộng hàng hẹp... Vì thế, nhiều năm qua, Phú Châu liên tục là một trong những xã đứng

đầu huyện Đông Hưng về năng suất lúa và diện tích trồng cây vụ đông. Hiện xã đang phấn đấu tích tụ 100ha đất để mở gọi doanh nghiệp, cá nhân vào đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. Bên

cạnh đó, xã đã xây dựng thành công 1 vùng chăn nuôi tập trung với diện tích trên 8 mẫu, có 12 hộ tham gia phát triển mô hình vườn - ao - chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy xã chưa có làng nghề truyền thống song với sự cần cù, sáng tạo, nhay bén, nhiều hộ gia đình ở Phú Châu đã đầu tư phát triển các ngành nghề cơ khí, thêu, may mặc, chế biến gỗ, dịch vụ xây sát, làm bột lửa..., giải quyết việc làm cho trên 900 lao động địa phương. Thời gian qua, xã cũng đã tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp, hiện đã có 1 doanh nghiệp may xuất khẩu hoạt động trên địa bàn, giải quyết việc làm ổn định cho 1.000 lao động. Công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của xã (37,45%), giá trị sản xuất hiện đạt trên 24 tỷ đồng. Cùng với đó, các hộ gia đình tích cực phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nên một phố Tăng sầm uất, một Phú Châu nhộn nhịp, đang "thay da đổi thịt" từng ngày.

Sau 4 năm huy động cả hệ thống chính trị chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, Phú Châu đã chỉnh trang lại đồng ruộng; bê tông hóa toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới; xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng, công trình dân sinh như Trường Mầm non, Trường THCS, Trạm Y tế xã, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã, sân thể thao...; xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt, hệ thống điện, cấp nước sạch nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, xã tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí để diện mạo của miền quê anh hùng ngày càng khởi sắc. Bà Phạm Thị Dung, thôn Cốc cho biết: Phú Châu giờ đã đổi thay rất nhiều. Nhà cửa khang trang, đường làng được láng nhựa rộng rãi, thẳng tắp, các công trình điện, đường, trường, trạm được xây dựng mới, các cửa hàng, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thì nhau mọc lên... làm cho làng quê trở nên sôi động, phát triển không ngừng.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Châu luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, cách làm hay của